



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๔-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ประจำวันที่ ๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑ - ๒ มูลค่าข่าว ๒๑๕,๐๑๖.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ปัญญาชนฮีโร่ต้านสุดซอย

กรุงเทพฯ ● ทุกองคาพยพในสังคมด้าน พ.ร.บ.สุดซอย “ทปอ.” ออกแถลงการณ์ค้าน “มธ.-จุฬาฯ” เตรียมแสดงพลังปัญญาชน ฮึด หากปล่อยผ่านจะทำให้ชาติวิบัติเหมือนรัฐประหาร “แรงงาน” ไม่น้อยหน้าประกาศให้ร่วมชุมนุมทุกมืออย่างเสรี “ข้าราชการพาณิชย์” จุตประกายเข้าแผ่นดินนัดเป่ามกหวีดทุกเย็น “วลิงรู” เดือนชินวัตรไม่มีแผ่นดินอยู่ ทุกภูมิภาคตื่นรณรงค์ไม่เห็นด้วย ยีสถานโพลงเผยคะแนนนิยมเพื่อไทยลดวูบ 10% เมื่อวันจันทร์ หลายนภาคส่วนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ต่างมีความเคลื่อนไหวแสดงจุดยืนต่อร่าง

อ่านต่อหน้า 2

ปัญญาชนฮีโร่

พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. ...อย่างดึกดำ

โดยในส่วนกลางนั้น ที่ประมุขอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก็ได้มีมติออกแถลงการณ์คัดค้านร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เพราะเป็นการสร้างมาตรฐานที่ไม่ถูกต้องในสังคมไทย ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า การทุจริตคอร์รัปชันมีขั้วรับจ้างแรง ทั้งที่คนที่ทุจริตคอร์รัปชันต้องถูกลงโทษโดยไม่มีกรณีนิรโทษกรรม ซึ่งอธิการบดีได้ลงนามสนับสนุน 25 สถาบันจากสมาชิก 27 สถาบัน โดย 2 มหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ.ที่ไม่เข้าร่วม คือ ศ.ถวิล พึ่งมา อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ศ.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ร.ประติษฐ์ วรณวัฒน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ระบุว่า ถ้าเราปล่อยให้กฎหมายนิรโทษกรรมผ่านไปได้ เท่ากับว่าประเทศไทยต้องพบกับจุดวิบัติ

ศ.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า ในต่างประเทศการคอร์รัปชันคืออาชญากรรมประเภทหนึ่ง และไม่มีอารยประเทศในโลกนี้ได้เทียบเคียงกับรัฐประหาร

ต่อมาในช่วงบ่าย ศ.สมคิด เลิศไพฑูริย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธาน ทปอ.ได้ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

(ประเทศไทย) ออกแถลงการณ์ร่วมในการคัดค้านร่างดังกล่าว ซึ่งนายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ระบุว่า จะนำแถลงการณ์เสนอต่อสมาชิกวุฒิสภา (สว.) เพื่อประกอบการพิจารณาร่างดังกล่าวในวันที่ 11 พ.ย.นี้ และอาจยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป

ในช่วงเช้า ศ.สมคิด พร้อมด้วย รองอธิการบดี, คณบดี, สภาอาจารย์ และ สถานักศึกษา ได้แถลงจุดยืนของ มธ. ในการคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม โดยระบุว่า มีคณาจารย์ 636 คน และเจ้าหน้าที่ 46 คน และนักศึกษาอีกจำนวนมากที่ร่วมลงชื่อในเวลาเพียงวันเดียว และในวันที่ 7 พ.ย.นี้ คณาจารย์ คณะนิติศาสตร์จะให้ความเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ในทางนิติศาสตร์อีกครั้ง “มธ.จะเข้าร่วมชุมนุมที่สามเสนหรือไม่ เป็นสิทธิส่วนบุคคล และจะแสดงอะไรมากกว่านี้ต้องพิจารณา ก่อน แต่ในวันที่ 7 พ.ย. เวลา 09.00 น. คณาจารย์, เจ้าหน้าที่, นักศึกษา และศิษย์เก่า นัดรวมตัวกันที่ลานปริทัศน์เพื่อเดินขบวนแสดงเจตนารมณ์ไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม”

‘มธ.-จุฬาฯ’ แสดงพลัง

น.ส.ฉลิลดา อรรถวงค์ นายภาสภองคการนักศึกษา มธ.กล่าวว่า องค์การฯ จะร่วมกันสำราญชื่อนักศึกษา มธ. ที่ทำพระจันทร์และที่ศูนย์รังสิต เพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมต่อไป

ขณะเดียวกัน คณะบริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่างก็ได้แถลงการณ์คัดค้านเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งเรียกร้องให้ ส.ว. ยับยั้งเรื่องดังกล่าว โดยบุคลากรของ จุฬาฯ จะมีการแสดงพลังในวันที่ 5 พ.ย.ในช่วงเย็น ซึ่งคุณหญิงสุชาดา ภิระนันท์ นายกสภาจุฬาฯ เผยว่า ถ้ากฎหมายฉบับนี้ออกมาเท่ากับทำลายกระบวนการยุติธรรมทั้งหมด กฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่จับไม่ได้ และไม่ควรมีใครในโลกนี้ที่รับกฎหมายฉบับนี้ได้

ด้านมหาวิทยาลัยรังสิต (มรส.)

ก็ได้แถลงการณ์แสดงจุดยืน ในหัวข้อ “ค้านนิรโทษกรรมเหมาเข่ง เร่งคืนความเป็นธรรมให้สังคม” เช่นกัน โดยยืนยันว่าจะคัดค้านเรื่องดังกล่าวถึงที่สุด เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยไทยธรรมวชิราช (มสธ.) ที่บุคลากรทั้งปัจจุบันและศิษย์เก่ากว่า 600 คน ได้แสดงจุดยืนคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังมีองค์กรต่างๆ ที่ออกแถลงการณ์ในเรื่องดังกล่าว อาทิ เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) ที่ได้แถลงการณ์ให้หยุดสร้างวาทกรรมขัดแย้ง ด้วยการออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรม แต่ที่น่าสนใจคือ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ที่ได้แถลงการณ์ในหัวข้อ “หยุด พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ภัยพิบัตินิรโทษกรรมแก่คนสั่งฆ่าประชาชนและคนโกงชาติบ้านเมือง” โดยชี้ว่า การกระทำของรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยมีเจตจำนงแบบเผด็จการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ปกครองผู้มีอำนาจทางการเมืองให้พ้นผิด จึงขอประกาศจุดยืนต่อต้านการออก ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม และให้สมาชิกสามารถใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญชุมนุมได้อย่างเต็มที่ อิสระหรือเข้าร่วมกับองค์กรเครือข่ายที่มีเจตนารมณ์เดียวกันตามแต่เห็นเหมาะสม เพื่อร่วมกันหยุดกฎหมาย ภัยพิบัติได้ทันที

ขรก.พาณิชย์ป่านทวิต

นอกจากนี้ ยังมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากข้าราชการประจำ เมื่อช่วงเย็นที่กระทรวงพาณิชย์ ที่มีข้าราชการกว่า 100 คนรวมตัวกันหน้ากระทรวง มีการชูป้ายและเป่านกหวีดเพื่อแสดงพลังต่อต้านเรื่องดังกล่าว และมีรายงานว่า จะมีการดำเนินการดังกล่าวทุกวันจนกว่าจะยกเลิก ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว และหวังว่าจะเป็นตัวอย่างให้ข้าราชการกระทรวงอื่นกล้าทำในสิ่งที่คิดว่าถูกต้อง เป็นการจตุประกายให้ข้าราชการกระทรวงอื่นทำตาม

พล.ต.อ.วิเชียร เดชกุญชร อดีตหัวหน้าตำรวจราชสำนักประจำและอดีต รองอธิบดีกรมตำรวจ ได้เขียนบทความชื่อ “สงครามกลางเมือง” เผยแพร่ให้สื่อมวลชน โดยได้เตือนรัฐบาลว่า เรื่องดัง

กล่าวอาจกลุกลามเป็นสงครามกลางเมือง ซึ่งผู้ที่จะยับยั้งได้คือ รัฐบาลที่มี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และพรรคเพื่อไทย แต่ ถ้า น.ส.ยิ่งลักษณ์และพรรคเพื่อไทยยัง ยอมอยู่ใต้การบัญชาของ พ.ต.ท.ทักษิณ น.ส.ยิ่งลักษณ์และวงศาคณาญาติ กับ สมุนในพรรคเพื่อไทยจะประสบเคราะห์ กรรมอย่างที่คาดไม่ถึง ต้องหนีหรือถูก เนรเทศ กลายเป็นกลุ่มลี้ภัยเช่นเดียวกับ พ.ต.ท.ทักษิณ

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษา กระทรวงวัฒนธรรม และ นักศึกษาด้านบริหารจัดการนโยบาย มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ วอชิงตัน ดี.ซี. ก็ได้ เขียนบทความระบุว่า ถ้าผู้ใหญ่ในสังคม และเจ้าหน้าที่รัฐยังหลบซ่อน ไม่แสดงตน ออกมาปกป้องความดี คุณธรรมของสังคม ไทยเอาไว้ และประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยอมรับรัฐบาลที่ทุจริตคอร์รัปชัน แต่ขอให้ตนเองได้ประโยชน์เช่นนี้ต่อไป ลูกหลานในอนาคตจะร่วมกันสาปแช่ง ต่ำหนีดิตินาญญาณของพวกผู้ใหญ่และผู้มีอำนาจในสังคมไปอีกนาน แต่ถ้าไทย ต้องสูญเสียอีก เพราะคนส่วนใหญ่ลุกขึ้นมาปกป้องความดีและคุณธรรม ถึงแม้จะ สูญเสียแต่จะได้รับการชื่นชมสรรเสริญใน ความกล้าหาญของผู้กล้าทุกคน

ดารายากถิ่นหน้า

นอกจากนั้น ดารา-นักแสดงหลายคนก็เริ่มมีการแสดงจุดยืนในเรื่องดังกล่าว อาทิ ชันนี่ สุวรรณเมธานนท์ ที่มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่อง “แฟนฉัน” ก็ได้โพสต์ข้อความและรูปภาพลงในอินสตาแกรม คัดค้าน พร้อมระบุว่า “อุดมการณ์ช่วยๆ ที่ปั้นหัวคนให้มาตีกันเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง ล้วนๆ ก็น่ากระโดดถีบยอดหน้า ผิดก็คือผิด” ส่วน หมออ้อ-สรวิชัย สุบุญ ที่ได้แสดงจุดยืนก่อนหน้านี้ ก็ออกมาได้ในเรื่องที่มีบางฝ่ายระบุว่าดาราดูถูกจ้างมาว่า “อย่ามาเสียเวลาหาว่าคนอย่างพวกผม ถูกจ้างมาเลย คำตัวผมไม่ใช่ถูกๆ ระดับการศึกษา ผมมันสูงสูงกว่าที่สิ่งมีชีวิตในร่างกายมนุษย์อย่าง พวกคุณจะได้รับรู้ได้ เสียตายณะครับที่ได้เกิดเป็นคนไทย เกิดบนแผ่นดินทอง แต่ใจมึงเลวได้ขนาดนี้”

สำหรับความเคลื่อนไหวในภูมิภาคต่างๆ นั้น ต่างก็มีความคิดที่ไม่เหมือนกัน เมื่อชมรมแพทย์ชนบท

7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย จ.พัทลุง, ตรัง, สงขลา, สตูล, ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส ได้ออกแถลงการณ์คัดค้านต่อการออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรม และได้เชิญชวนโรงพยาบาลชุมชนออกมาก แสดงออกจุดยืนด้วยการขึ้นป้ายหน้า รพ.

ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมืองสงขลา เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคมและองค์กรชุมชนภาคใต้ และสมัชชาเพื่อการปฏิรูปการเมือง, เครือข่ายนักวิชาการรับใช้สังคมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา, องค์กรนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ, ประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา-พัทลุง และสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนเพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม โดยจะมีการเดินสายให้ความรู้ รวมทั้งจัดกิจกรรมต่อต้านอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เครือข่ายนักศึกษาจาก 3 มหาวิทยาลัย ทั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เกือบ 1,000 คน ได้จัดขบวนรถจักรยานยนต์ออกดาวกระจายไปในเขตเทศบาลนครสงขลาเพื่อเชิญชวนร่วมกันต่อต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ในขณะที่อีกส่วนหนึ่ง ได้เดินทางเข้าพบนายภุชงค์ บุญราช ผู้ว่าฯ สงขลา เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านเรื่องดังกล่าว

เช่นเดียวกับที่บริเวณหน้าตึกสำนักงาน อธิการบดี มอ.ปัตตานี ได้มีอาจารย์, นักศึกษา และบุคลากรกว่า 100 คน แสดงพลังโดยถือธงชาติและป้ายคำขวัญว่า เราไม่เอานิรโทษกรรม เราขอคัดค้านกฎหมาย ใน จ.ยะลา และ นครศรีธรรมราช ที่มีประชาชนหลายภาคส่วน ไปรวมตัวที่บริเวณใกล้ศาลากลางจังหวัด แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายดังกล่าว

ส่วนที่ภาคเหนือและอีสานนั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีความคิดที่ไม่เหมือนกัน เมื่อคณาจารย์, บุคลากร, นักศึกษา, คิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มาลงชื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ขณะที่คณะนิติศาสตร์ มช.ก็ได้จัดทำประชาคม มช.เพื่อรณรงค์ต่อต้านเรื่องดังกล่าว

ด้าน จ.ขอนแก่น กลุ่มผู้ชุมนุมที่ตั้งเวทีมาตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย.ก็ได้ยกระดับเคลื่อนไหวขบวนไปยื่นหนังสือที่ศาลากลางจังหวัด ในขณะที่สภาพนายความอุดรดิตถ์ก็ได้ออกแถลงการณ์คัดค้านร่าง พ.ร.บ.สุทธอย และเตรียมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ตั้งเวทีปราศรัยให้ความรู้ประชาชน ไม่ต่างจากภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด และ

จ.ตาก ที่มีความเคลื่อนไหวคัดค้านร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ยังมีผลสำรวจที่นำเสนอในจอจออีสานโพล โดยศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้เผยแพร่ผลสำรวจเรื่อง ความเห็นชาวอีสานต่อ พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับสุทธอย ซึ่งสอบถามประชาชน 1,190 ราย ในเขตภาคอีสาน 20 จังหวัด พบว่า 46.6% ไม่เห็นด้วย 31.6% เห็นด้วย และอีก 21.8% ไม่แน่ใจ ที่สำคัญเมื่อถามว่า หากเลือกตั้งครั้งใหม่ จะเลือกพรรคการเมืองใด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 34.4% จะเลือกพรรคเพื่อไทย จากเดิมอยู่ที่ 44.3% รองลงมา 32.3% ยังไม่ตัดสินใจจะเลือกพรรคใด 14.7% จะโหวตโนไม่เลือกพรรคใด 10.4% จะเลือกพรรคอื่นๆ และอีก 8.2% เลือกพรรคประชาธิปไตย.

